
Íbúaráð Kjalarness 9. september 2021: Fyrirspurn íbúaráðs Kjalarness um styrk Fjarskiptasjóðs til 

Reykjavíkurborgar vegna ljósleiðaravæðingar í dreifbýli - R21090090 

Hefur fjarskiptasjóður greitt borginni þann styrk sem ætlaður var sem hluti af fjármögnun á 

ljósleiðaravæðingu dreifbýlis í Reykjavík? Vísað er til styrksins í erindi íbúa á Kjalarnesi um 

ljósleiðaramál (R20100107). Þar kemur einnig fram að tilboð Mílu vegna verkefnisins hafi verið mun 

lægra en upphafleg kostnaðaráætlun. 


